

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  
ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชายด้วยการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย *Bacillus subtilis*  
สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยวในกระชาย  
วันที่ 8 กันยายน 2566  
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสุขสบาย หมู่ ๑๔ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม จำนวน ๓๐ ราย

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	เปิดโอกาสให้เกษตรกรแสดงปัญหาในการเพาะปลูกกระชาย และนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปแก้ไขปัญหา
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	- มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 ราย - เกษตรกรสนใจร่วมแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวในกระชาย โดยการนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปแก้ไขปัญหา
ผลจากการมีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ชีวภัณฑ์ และร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรคพืช ซึ่งเกษตรกรที่นำชีวภัณฑ์แบคทีเรีย <i>Bacillus subtilis</i> สายพันธุ์ BS-DOA 24 ไปใช้ในกระชายพบว่าช่วยแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวได้ และมีความพึงพอใจ
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถนำไปสู่การจัดทำแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และควรให้มีการขยายผลในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม



# จดหมายข่าว D O A TOGETHER 50 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

D O A TOGETHER  
Hearing for Changing, Acting for Moving forward

50  
50 ปี กรมวิชาการเกษตร  
50 Years of Agricultural Extension



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒๖๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นางอารดา มาสรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชายด้วยการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย *Bacillus subtilis* สายพันธุ์ BS-DOA ๒๔ ในการควบคุมโรคเหี่ยวในกระชาย” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสุขสบาย หมู่ ๑๔ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในงาน มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ชีวภัณฑ์ ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย ศวพ.นครปฐม สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และบริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด รวมทั้งการแปรรูปกระชายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้แก่เกษตรกรอำเภอดอนตูมจำนวน ๓๐ ราย



Insight 056 405070

[www.doa.go.th/oard5](http://www.doa.go.th/oard5)

OARD5